



บันทึกข้อความ

กต.ร.
เลขที่..... ๑๐๘
วันที่..... 15 ก.ย. ๖๐
เวลา..... ๑๕.๒๕ น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๑๕๒๕๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รุ่งจรูจ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>“จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระราชทานพระราชนุญาตให้จัดทำ โครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่ทรงคุณอนันต์ และสร้างสุขแก่ปวงประชา ซึ่งปัจจุบัน มีประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลากหลายอาชีพได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก</p> <p>ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขอมะทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับข้าราชการในช่วงวันหยุดเรียน โดยทรงกวาดลานวัด ทรงทำความสะอาดรอยพระพุทธรูปจำลองและบริเวณรอบใต้ฐานพระพุทธรูป ทรงเช็ดถูกระจกหน้าต่างวัด ทรงฉีกพู่กันด้วยพระองค์เอง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้น พร้อมทั้ง ทรงให้กำลังใจ “จิตอาสาเฉพาะกิจฯ” ทุกคนว่า “สู้ ๆ ครับผม” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ “ทรงพระเจริญ”</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>“ไทยแลนด์ ๔.๐”</p> <p>ช่วงของการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ในยุคดิจิทัล หากเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นคอมพิวเตอร์จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของประเทศ จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทั้งระบบ เพื่อให้ประเทศไทยได้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันบนโลกดิจิทัลได้ ส่วนประกอบเหล่านั้น ได้แก่</p> <p>๑. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เช่น โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ต้องลงทุนขนาดใหญ่ เพื่ออนาคต เช่น ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>๒. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคการค้า การลงทุน และป้องกันไวรัส คือการทุจริต</p> <p>๓. ทรัพยากรมนุษย์ (People ware) คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนา ศักยภาพให้เป็น “คนไทย ๔.๐” ด้วยการศึกษ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและตลาดแรงงาน ของประเทศ</p> <p>๔. ระบบปฏิบัติการ OS คือ โครงสร้างระบบราชการ ที่ต้องอัปเดตให้ทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่าง People ware – Software – Hardware ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรัฐบาลยกเครื่องระบบปฏิบัติการใหม่ให้เป็นการขับเคลื่อน ประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ข้าราชการจะเป็นผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการความสะดวก ไม่ใช่เพียง ผู้คุมกฎเหมือนในอดีตที่ผ่านมา</p> <p>กลไกประชารัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นสำคัญ วันนี้ขอ เพิ่มสื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสหลักที่มีสังกัดและสื่อออนไลน์ที่ไร้สังกัด รวมทั้งภาควิชาการ เข้าไป อยู่ในกลไกประชารัฐด้วย</p>	
๓	<p>“เศรษฐกิจ ๔.๐”</p> <p>การวางรากฐานด้านโครงสร้างสู่ “เศรษฐกิจ ๔.๐” เรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือการวาง โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ หรือ “โครงการเน็ตประชารัฐ” เป็นโครงการ ที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ดีขึ้น สร้างโอกาส สร้างอาชีพ เช่น การขายสินค้าและบริการต่าง ๆ เปิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการศึกษาค้นคว้าของภาคเอกชนและ ภาควิชาการ กว่า ๗๐,๐๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศพบว่าเป็นกว่า ๕๐% หรือ ๔๐,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจำนวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้านไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตและยากต่อการเข้าถึง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้วางแผน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตั้งแต่ห้วงปลายปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้น ยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่หมู่บ้านเหล่านี้เป็นความเร่งด่วนลำดับแรก ในเบื้องต้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านแล้วกว่า ๑๑,๒๕๐ หมู่บ้าน อีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้ทำคู่ขนานกันไปคือ โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce โดยบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนขายสินค้าและบริการของท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ ขณะนี้ได้มีการสำรวจ ร้านค้าในชุมชนรวมทั้งประเมินความพร้อมของจุดรับลงทะเบียนสินค้า และคำสั่งซื้อสินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการพัฒนา “ระบบ e-Market Place กลาง” ที่จะป็นฐานข้อมูลสินค้าชุมชนซึ่งต่อไปภาคเอกชน ร้านค้ารายน้อยใหญ่ ก็จะสามารถเลือก เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าดังกล่าว ไปวางขายในพื้นที่ e-Market Place</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ของตัวเองได้ อีกทั้งจะมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า (Point of Sale), ระบบ e-Logistics ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ Prompt Pay ที่คนไทยเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วในปัจจุบัน และระบบ e-Payment ในทำนองเดียวกับที่ไปรษณีย์ไทยดำเนินการอยู่ในเว็บไซต์ “ไทยแลนด์-โพส-มาร์ท” (www.thailandpostmart.com) โครงการนี้จะดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อจะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้ขายสินค้าของตนได้ “โดยตรง” สู่ผู้บริโภคและร้านค้าขนาดใหญ่ทั้งผลิตผลทางการเกษตร หรือสินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้าน สินค้าประจำท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น สินค้า GI เป็นต้น เพื่อเป็นอีกช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าอยู่มุมใดของประเทศ</p>	
๔	<p>การสร้างความสำเร็จเติบโตให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนและสมดุล</p> <p>การสร้างความสำเร็จเติบโตให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนและสมดุล นอกจากยุทธศาสตร์การสร้างความสำเร็จจากภายใน หรือที่เรียกว่า “ระเบิดจากข้างใน” แล้วยังต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ “กิจการต่างประเทศ” ด้วย ที่ผ่านมาเราไม่สามารถละเลยสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ส่วนใดของโลกก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านั้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อทางตรงหรือทางอ้อมต่อบ้านเมืองและประชาชน ในมิติต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจาก “เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล” ที่ขยายความเชื่อมโยงกันทั่วโลกเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ มากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ราคาสินค้าเกษตรของไทยที่ตกต่ำมานาน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำมาตั้งแต่ช่วง “วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” หรือในประเด็นความไม่แน่นอน ของเวทีการเมืองต่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายของชาติมหาอำนาจหรือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้า การส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยด้วย ดังนั้น ความเชื่อมโยงเรากับโลกจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมโลกให้มากยิ่งขึ้น อย่างเหมาะสมและสมดุล ต้องมีการเชื่อมโยง มีการช่วยเหลือมีการสนับสนุน มีการค้าการลงทุนในลักษณะต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน จะต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของประเทศ</p> <p>การเดินทางไปร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ การประชุมแรก เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) และมีบทบาทในเวทีโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ที่เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๕ ประเทศ “นอกกลุ่ม BRICS” ที่ได้รับเชิญไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญ ในด้านความเชื่อมโยงของไทยที่มีต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญ ๆ ซึ่งในสถานการณ์ประชุมของประเทศ BRICS มีหัวข้อหลักคือ ความเป็นหุ้นส่วน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ที่สำคัญ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) การขยายความมีส่วนร่วม อย่างทั่วถึง ในระบบธรรมาภิบาลโลก(๒) การขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ที่เปิดกว้าง ครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน(๓) การสร้างความเชื่อมโยงในระดับประชาชน(๔) การพัฒนาเชิงสถาบัน โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริง <p>เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศ</p> <p>ในส่วนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ที่หารือกันในเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. ๒๐๓๐ ที่เรียกกันว่า SDG ๒๐๓๐</p> <p>สิ่งที่ได้กล่าวในที่ประชุม ประเด็นแรก คือ การส่งสัญญาณว่าไทยยังคงให้ความสำคัญในความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และเชื่อว่าประเทศไทยไม่อาจเติบโตได้แต่เพียงลำพังเราต้องเดินหน้า เคียงคู่และพร้อมๆ กันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในอนุภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือแนวทาง “ประเทศไทย ๑ ๒ ๓ ...” เพื่อสนับสนุนให้การลงทุน และความร่วมมือ กับต่างประเทศ ได้ขยายผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วย</p> <p>ประเด็นที่สอง คือ หากประเทศไทยจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมหัวใจสำคัญ คือ ความเชื่อมโยงที่จะช่วยกระจายความเจริญ รายได้ และโอกาส ทั้งทางการศึกษาและทางธุรกิจไปยังภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การที่ไทยตั้งอยู่ใจกลางของอาเซียนจะสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงภูมิภาคอื่น ๆ กับเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทุกระบบเพื่อจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ เช่น โครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ซึ่งจะเชื่อมโยงไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่จีน และจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตลอดแนวเส้นทางที่รถไฟผ่าน มีการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนรวมทั้งการผลักดันแผนแม่บทอาเซียนด้านความเชื่อมโยงด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่เพียงแต่ในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นแต่จะเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก</p> <p>ประเด็นสุดท้าย ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน คือ การพัฒนาที่สมบูรณ์จะต้องมีความยั่งยืนด้วย จึงต้องร่วมมือกันสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลปัจจุบัน และต้องตระหนักว่าทุกประเทศมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่าง ๆ ต่างกันทั้งสิ้น</p> <p>การประชุมที่สอง เป็นการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๓ เป็นการเตรียมการมาล่วงหน้า ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางไปหารือเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง ๒ ประเทศ ที่สลับกัน ครั้งที่แล้วไทยเป็นเจ้าภาพในหลาย ๆ ด้าน</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>ให้สอดคล้องกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย ๑...” เพราะกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศอนุภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับไทยมายาวนาน มีภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดชายแดนติดกับไทยทำให้มีการค้าระหว่างกันทั้งสินค้า บริการ รวมถึงแรงงานที่เป็นส่วนสำคัญในภาคการผลิตของเศรษฐกิจไทยด้วยมีความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>การหารือครั้งนี้ เพื่อจะกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจะต้องเพิ่มความร่วมมือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้ง ๒ ฝ่าย ๒ ประเทศให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งเราเห็นความคืบหน้าของความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ในเรื่องการพัฒนาจุดผ่านแดน มาตรการด้านภาษี การพัฒนาด้านแรงงาน การส่งเสริมด้าน การศึกษาและการเกษตรการเชื่อมโยงทางถนน รถไฟ และทางน้ำ ซึ่งจะต้องต่อไปถึงประเทศอื่น ๆ ด้วย การกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดกัน เพื่อจะสร้างงานและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้ง ๒ ประเทศ</p>	

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง